



ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV)

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เป็นที่น่าวิตกเนื่องจากการติดเชื้อและแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ประกอบกับพบว่ามีผู้ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แจ้งไปยังคณะและส่วนงานอื่น ๆ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2563 เพื่อรวบรวมข้อมูลและประสานติดตามเรื่องนักศึกษาและบุคลากรที่เดินทางไปหรือกลับจากประเทศจีน แต่สถานการณ์การระบาดก็ยังคงไม่ลดความรุนแรงลง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าว จึงเห็นควรประกาศมาตรการเฝ้าระวังเพื่อเป็นการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ดังนี้

1. นักศึกษาจีนที่เดินทางกลับประเทศจีนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา และยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย ขอให้นักศึกษาจีนเหล่านั้นพำนักอยู่ในประเทศจีนต่อไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสองสัปดาห์ และขอให้คณะหรือส่วนงานติดต่อกับนักศึกษาเหล่านั้นเพื่อแจ้งกำหนดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป ทั้งนี้ คณะหรือส่วนงานควรจัดการสอนเสริมให้กับนักศึกษาหลังจากที่เดินทางกลับมาแล้ว
2. สำหรับนักศึกษาจีนที่พำนักในประเทศไทยและไม่ได้เดินทางกลับประเทศจีนในช่วงระยะเวลาสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ขอให้คณะหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือจากนักศึกษาให้หลีกเลี่ยงการพบปะกับคนที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะติดเชื้อดังกล่าว
3. นักศึกษาหรือบุคลากรที่ได้เดินทางกลับมาจากประเทศจีน หลังจากวันที่ 17 มกราคม 2563 ขอให้นักศึกษาหรือบุคลากรเหล่านั้นหยุดเรียนและหยุดทำงาน เป็นระยะเวลา 10 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และขอให้แจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ ให้คณะหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยให้คณะหรือส่วนงานส่งข้อมูลนักศึกษาและบุคลากรเหล่านั้นมายังกองกิจการนักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2222-8871 และให้เฝ้าติดตามนักศึกษาหรือบุคลากรที่เดินทางมาจากประเทศจีนอย่างใกล้ชิด
4. นักศึกษาหรือบุคลากรที่มีไข้หรือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ควรรายงานให้คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานทราบและควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อให้ได้รับการดูแลและการตรวจรักษาจากแพทย์โดยไว
5. นักศึกษาหรือบุคลากรที่จะเดินทางไปยังประเทศจีน ขอให้ระงับการเดินทางไว้ก่อนและหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางได้ ขอให้หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอหรือจาม สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน หลีกเลี่ยงการไปตลาดค้าสัตว์ และหมั่นทำความสะอาดมืออยู่เสมอ
6. มหาวิทยาลัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและอาจมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากคณะหรือส่วนงานต่าง ๆ และนักศึกษารวมทั้งบุคลากรในโอกาสต่อไป เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของไวรัส

ทั้งนี้ นักศึกษาและบุคลากรสามารถติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัส ได้จากเว็บไซต์ของ กรมควบคุมโรค <https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php> และในกรณีที่พบเหตุการณ์ไม่ปกติ หรือพบผู้ต้องสงสัยว่ามีอาการป่วยจากไวรัสดังกล่าว ขอให้จัดส่งข้อมูลได้ที่กองกิจการนักศึกษา หมายเลข โทรศัพท์ 0-2222-8871 หรือ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2926-9999

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563

เกษม วัฒนศิริ

(รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ)

อธิการบดี